

Số: 1620/BC-UBND

Hương Trà, ngày 13 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

**Tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/02/1998
của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thị xã Hương Trà có vị trí địa lý: phía đông giáp thành phố Huế, phía tây giáp huyện Phong Điền với ranh giới là sông Bồ, phía nam giáp thị xã Hương Thủy và huyện A Lưới, phía bắc giáp huyện Quảng Điền với ranh giới là sông Bồ. Thị xã có diện tích 392,32 km, dân số năm 2020 là 72.677 người, mật độ dân số đạt 185 người/km. Hương Trà bao gồm 9 xã, phường, trong đó có 3 xã miền núi và 6 xã, phường đồng bằng. Kinh tế của thị xã tăng trưởng và phát triển khá qua từng năm, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh - quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Đời sống nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và đảng viên được các cấp ủy, chính quyền quan tâm; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác điều hành, quản lý nhà nước đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, thực hiện bản chất phục vụ nhân dân. Qua đó tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản như trên, tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; cải cách thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực chuyển biến chậm; trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; đời sống, việc làm của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Những vấn đề trên đã tác động không nhỏ đến kết quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

II. TÌNH HÌNH QUẢN TRIỆT THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC)

Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền thông qua các Hội nghị Thị ủy, Hội nghị báo cáo viên triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy; ban hành các kế hoạch thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng các cấp theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.

UBND thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm ban

hành các Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân chủ cơ sở, các Kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện dân chủ cơ sở đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác.

UBND thị xã giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, cụ thể các nội dung liên quan đến lĩnh vực dân chủ cơ sở trong các văn bản của cấp trên.

2. Kết quả thực hiện

Tập thể lãnh đạo UBND thị xã Hương Trà luôn phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW. Luôn công khai, minh bạch hoạt động của Ủy ban; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành công việc cơ quan và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phát huy dân chủ ở cơ sở, qua đó luôn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các kế hoạch thực hiện dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, dân vận chính quyền,... hàng năm.

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở thực hiện tốt QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn thông qua việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 22/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hương Trà khóa XIV về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác vận động giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai quán triệt Luật Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến đoàn viên, hội viên.

Hàng năm, Ủy ban MTTQVN thị xã xây dựng kế hoạch giám sát các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã. Ủy ban MTTQVN thị xã tham gia các hoạt động kiểm sát với Viện kiểm sát nhân dân thị xã; việc thi hành án hình sự tại UBND phường Hương Xuân, Tứ Hạ và các hoạt động giám sát khác với các ngành liên quan theo quy định của pháp luật. Xây dựng Kế hoạch Giám sát việc thực hiện Kết luận thanh tra 3449 về quản lý và sử dụng nguồn thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã. Giám sát chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thị xã. Hiệp thương với các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện năm 2023 về thực hiện Nghị quyết 06 của HĐND tỉnh. Tổ chức hội nghị phản biện - lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); tham gia phản biện các văn bản dự thảo nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch theo yêu cầu của Thị ủy, UBND và các cơ quan, ban, ngành của thị xã.

Ban Thanh tra nhân dân các cơ quan, đơn vị đã chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ và hàng năm; xây dựng quy chế hoạt động đề thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Kế hoạch giám sát của Ban Thanh tra nhân dân được gửi đến BCH Công đoàn cơ sở, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo đối tượng được giám sát tạo điều kiện cho Ban Thanh tra nhân dân thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Xây dựng Quy chế phối hợp chuyên môn vào công đoàn; Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định về

bảo quản tài sản, chế độ thanh quyết toán... về cải cách hành chính, đôn đốc việc soát xét lại các thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ; về đời sống cán bộ công chức, viên chức, người lao động được kiểm tra thường xuyên.

Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của các xã, phường được kiện toàn, củng cố thường xuyên. Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân về các chủ trương, chính sách để phản ánh đến Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng theo quy định pháp luật và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Hàng năm, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC thị xã ban hành và thực hiện chương trình công tác năm, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở (trong năm 2023 tiến hành kiểm tra, giám sát 03 đơn vị)¹; tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn, cơ quan, đơn vị; thường xuyên bổ sung, kiện toàn các thành viên Ban Chỉ đạo. Phối hợp với UBND thị xã tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn thị xã; làm việc với Đảng ủy 07/9 xã, phường² về việc thực hiện QCDC ở cơ sở từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2023. Chỉ đạo 54/54 cơ quan, đơn vị trực thuộc và 09/9 xã, phường tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tham mưu đề xuất danh mục cụ thể hóa phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*” và tham mưu thực hiện Kế hoạch số 53-KH/BCĐ, ngày 11/10/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Tỉnh ủy.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các phường, xã đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện dân chủ tại địa bàn dân cư; xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các loại hình dân chủ ở cơ sở, tập trung chủ yếu vào Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “*về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn*” và Nghị định 04/2015/NĐ/CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ “*về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập*” và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

III. KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QCDC Ở CÁC LOẠI HÌNH CƠ SỞ

1. Kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở xã, phường

Các Đảng ủy xã, phường đã tập trung chỉ đạo công tác dân vận chính quyền; quan tâm cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc, phong cách phục vụ Nhân dân; nghiêm túc thực hiện những việc cần công khai cho dân biết theo đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ trong dân theo phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng*”; tiếp tục thực hiện Đề án “*Ngày Chủ nhật xanh*”. Nghiêm túc triển khai thực hiện tổ chức tiếp xúc cử tri và họp dân; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi; triển khai công tác giảm nghèo bền vững theo từng giai đoạn; việc quản lý, sử dụng quỹ đất công

¹ Đoàn Kiểm tra đối với Đảng ủy xã Hương Toàn, Đoàn Giám sát đối với Chi bộ Công ty CP Thủy điện Bình Điền và Chi bộ Ban quản lý Rừng phòng hộ sông Bô

² Gồm các phường Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Xuân, Hương Chữ và các xã Hương Bình, Bình Thành, Bình Tiến.

ích và các loại quỹ đất khác được các tổ chức và cá nhân bàn giao cho các xã, phường; công khai minh bạch các chế độ chính sách về công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; củng cố, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các loại hình dân chủ ở cơ sở, tập trung chủ yếu vào Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “*về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn*” và Nghị định 04/2015/NĐ/CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ “*về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập*”. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 13/3/2018, Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng gắn với Đề án “*Chủ Nhật xanh*”; bê tông hóa giao thông xóm, kiết và phát động phong trào “*Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo*”.

UBND các xã, phường bố trí hòm thư góp ý và phòng tiếp dân thực hiện công tác tiếp dân theo quy định. Thực hiện tốt việc công khai đã giúp cho người dân càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, tích cực tham gia và đóng góp vào việc xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội ở cơ sở; thực hiện tốt việc tổ chức cho Nhân dân bàn và biểu quyết việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy ước Làng văn hóa, Quy ước xây dựng Thôn, tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện QCDC ở cơ sở; tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị theo phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*”. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh” đến các cơ quan, đơn vị cũng như toàn thể Nhân dân trên địa bàn thị xã. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội, động viên Nhân dân tích cực lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thị xã.

2. Kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ quan, đơn vị

UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; quan tâm chăm lo để đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên duy trì chế độ giao ban, hội, họp; thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngay từ đầu năm; những việc công khai để cán bộ, công chức biết, tham gia ý kiến, kiểm tra, giám sát; xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp, tác phong, lề lối làm việc. 100% các Công đoàn cơ sở khối cơ quan, hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức.

Hàng năm, UBND thị xã ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC trên địa bàn thị xã, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã xây dựng chuyên mục

phát thanh định kỳ về CCHC, thường xuyên tuyên truyền, cập nhật các thông tin, quy định, quy trình về các TTHC. Thường xuyên cập nhật và đăng tải thông tin liên quan CCHC, kịp thời công khai các TTHC mới, các TTHC sửa đổi, bổ sung trên Trang thông tin điện tử thị xã và chỉ đạo các địa phương cập nhật lên trang thông tin điện tử của địa phương mình nhằm cung cấp thông tin, công khai các TTHC đến người dân. Tiếp tục triển khai thực hiện “*Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn*” trên địa bàn thị xã.

UBND thị xã luôn quan tâm đến công tác tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, phản ánh và giải quyết đúng theo quy định. Các đơn khiếu nại, phản ánh chủ yếu ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng. UBND thị xã đã chỉ đạo và giải quyết nhiều đơn khiếu nại, phản ánh còn tồn đọng kéo dài, không để xảy ra điểm nóng.

Công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn thị xã đạt được những kết quả tích cực. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã nghiêm túc tổ chức thực hiện các hoạt động rà soát, đơn giản hóa TTHC, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định. Việc công khai các thủ tục hành chính theo quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện nghiêm túc. Tiếp tục duy trì hoạt động trang Website của Thị ủy, UBND thị xã và các xã, phường, các cơ quan trực thuộc nhằm cung cấp thông tin, công khai các quy trình, TTHC và triển khai dịch vụ công như: tra cứu chính sách pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành; các mẫu đơn, thủ tục hành chính. Các TTHC đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết đúng quy trình, đúng hẹn, hạn chế việc nhân dân đi lại nhiều lần.

3. Kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở tổ chức có sử dụng lao động

Liên đoàn Lao động thị xã hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua do công đoàn phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần triển khai xây dựng văn hóa tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nâng cao đời sống văn hóa công nhân, lao động.

Hàng năm, các doanh nghiệp đã tổ chức “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, phát động các phong trào thi đua và tổ chức hội nghị người lao động và ký kết giao ước thi đua đầu năm; qua đó, người sử dụng lao động thông tin tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh; công khai kết quả hoạt động kinh doanh, tài chính, phúc lợi xã hội, chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN... và những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiếp tục thực hiện Nghị định số 145/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; doanh nghiệp chú trọng về tổ chức đối thoại, việc đăng ký thi đua và đăng ký, triển khai xây dựng doanh nghiệp văn hóa, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể, an toàn vệ sinh lao động và việc thực hiện QCDC trong doanh nghiệp. Đến nay 12/12 doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm và nguyên nhân

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ thị xã đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở theo phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*”; công khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong hệ thống chính trị; việc thực hiện QCDC gắn với Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “*tự diễn biến, tự chuyển hóa*” và Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương được nâng lên; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ. Nhận thức của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo về QCDC ở cơ sở ngày càng được nâng cao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao; huy động được sức mạnh toàn dân, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

2. Hạn chế và nguyên nhân

Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện QCDC cơ sở, công tác dân vận chính quyền ở một số nơi chậm đổi mới, chưa đầy đủ, thiếu thường xuyên.

Việc thực hiện một số nội dung công khai để người dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan để bàn, tham gia giám sát, kiểm tra và đóng góp ý kiến có lúc, có nơi chưa đầy đủ; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước trong cộng đồng dân cư vẫn còn mang tính hình thức.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền đối với các đơn vị trực thuộc chưa được các địa phương, đơn vị thực hiện thường xuyên.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của một số Đảng ủy xã, phường chưa nên nếp; vai trò của các thành viên chưa rõ nét; một số nội dung đưa ra Nhân dân để lấy ý kiến bàn bạc, góp ý còn nhiều khó khăn, chưa đạt yêu cầu.

Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở xã, phường hoạt động chưa thực sự hiệu quả.

Nguyên nhân của hạn chế:

- Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức về dân chủ chưa đầy đủ, một vài nơi chưa tập trung chỉ đạo, thiếu kiểm tra, đôn đốc.

- Một số nơi chưa cụ thể hóa các quy chế, quy định, quy trình công khai, dân chủ ở cơ sở; chưa thật sự quan tâm đến công tác sửa đổi, bổ sung quy chế, quy ước sát với thực tiễn của từng loại hình cơ sở.

- Công tác kiểm điểm, phê bình còn hạn chế do nể nang, né tránh và thiếu quan tâm góp ý, giúp đỡ khắc phục, sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở một vài cơ quan, đơn vị.

3. Bài học kinh nghiệm

Qua 25 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan đến công tác quy chế dân chủ ở cơ sở, Ủy ban nhân dân thị xã đã đúc kết 3 bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới:

Một là, phải quan tâm và đổi mới việc triển khai thực hiện dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị. Chú trọng nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi, đạo đức công vụ và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Hai là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu về trách nhiệm đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Ba là, tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và tiếp công dân, giải quyết đơn thư sẽ góp phần tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, phát huy vai trò trách nhiệm và quyền làm chủ của Nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển thị xã.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện qcdc ở cơ sở; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh gắn với công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền địa phương.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo đúng thẩm quyền và đúng theo quy định không để tồn đọng, kéo dài. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, xâm hại đến lợi ích chính đáng và quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân “*trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân*”, “*nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin*”. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, trách nhiệm với xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

của cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, hách dịch, cửa quyền, có năng lực, phẩm chất kém. Đưa kết quả thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể, người đứng đầu và cá nhân ở cơ quan, đơn vị.

6. Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ-TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị và các quy định của Thị ủy; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội Chủ nghĩa.

7. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kiên quyết đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối loạn nội bộ, làm mất đoàn kết nội bộ hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quán triệt sâu sắc, có nhận thức đầy đủ các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác cán bộ, về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị.

Trên đây là báo cáo tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thị xã Hương Trà./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Ban Dân vận Thị ủy;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Ngọc An